

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI TẾT CỔ TRUYỀN CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Lời đầu tiên Tôi xin gửi lời chào thân mật tới đồng chí Giám đốc Sở cùng các đồng chí Lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Nhân dịp trọng thể đón năm mới Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, tôi xin thay mặt Đảng ủy, Ban lãnh đạo Sở cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Sở Công nghệ và Thông tin tỉnh Bo Ly Khăm Xay, nước CHDCND Lào, xin được gửi lời thăm hỏi ân cần, thắng lợi đến Đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng gia đình lời kính chúc năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Về hoạt động trong các lĩnh vực hợp tác giữa hai Sở của chúng ta trong suốt năm 2022 vừa qua mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 đã tạm lắng, bình thường trở lại và đất nước mở cửa giao thương; nhưng chúng ta vẫn đang còn đối mặt với tình hình khu vực và thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; xã hội loài người đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng mới mà có cả những cơ hội và thách thức đan xen, tất cả những vấn đề trên đã tác động trực tiếp đến cuộc sống và thực hiện nhiệm vụ của chúng ta.

Dù thế nào, các đồng chí đang tiếp tục đóng góp tích cực công sức, trí tuệ của mình, bằng tinh thần, trách nhiệm cao nhất trước nhiệm vụ chính trị quan trọng mà cấp trên giao trong mọi hoạt động tổ chức triển khai thực hiện hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh, Việt Nam với Sở Công nghệ và Thông tin tỉnh Bo Ly Khăm Xay, Lào. Tôi đánh giá cao và chân thành xin được chúc mừng các đồng chí, tin tưởng rằng chúng ta sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau trong thực hiện các nhiệm vụ để cùng nhau vượt qua tất cả những trở ngại, khó khăn.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tôi hy vọng trong thời gian tới các đồng chí tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hợp tác, giúp đỡ cho Sở của chúng tôi trong một số lĩnh vực liên quan.

Một lần nữa, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Sở, cán bộ, nhân viên Sở Công nghệ và Thông tin tỉnh Bo Ly Khăm Xay, Lào. Tôi xin được gửi lời chúc mừng đến các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Sở cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và giành được nhiều thắng lợi mới.

Trân trọng!

Bo Ly Khăm Xay, ngày 20/01/2023

TM. SỞ CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Lăng Sĩ - Kẹo Vi Sệt

